

มาแล้วเพื่อนกฏคุมเงินทุน ชี้มาตรการใหม่ได้เงินทุน

รอยเตอร์/เอเอฟพี - สื่อเหลือง ประกาศผ่อนคลายนกฏควบคุมเงินทุน อนุญาตนักลงทุนนำเงินทุนออกนอก ประเทศ โดยเรียกเก็บภาษีสำหรับการนำเงินออกนอกประเทศหลายระดับชั้น พร้อมกำหนดมาตรการ ไปรโมตกระแสเงินทุนไหลเข้า ล่อใจ นักลงทุนหน้าใหม่ที่นำเงินทุนเข้ามา ในตลาดมาเลยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้ค้า หลักทรัพย์ในท้องถิ่นเตือนให้นักลงทุน ค่อยๆทยอยนำเงินทุนกลับเข้ามา นัก วิเคราะห์อีกกลุ่มชี้ ผู้นำสื่อเหลืองจะ

สะดุดขาตัวเอง โฉกกระแสเงินทุนมากกว่า

วานนี้ ตาอิม ไชนูดชิน รัฐมนตรีว่าการคลังแห่งมเกลเซียประกาศมาตรการผ่อนคลายนกฏข้อบังคับควบคุมการนำเงินริงกีตออกนอกประเทศ อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาตินำเงินทุนและผลกำไรออกจากประเทศ โดยชำระภาษี สำหรับการนำเงินทุนออกนอกประเทศ รวมทั้งยังส่งเสริมกระแสเงินทุนไหล

สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่ต้องเคลื่อนย้ายเงินทุน ออกรอกประเทศภายใน 7-9 เดือน หลังจากวันนำ เงินเข้ามาลงทุน จะต้องจ่ายภาษีนำเงินออกรอก ประเทศ 20% และ 10% สำหรับเงินกลุ่มเงินทุนที่ลง ทุนในตลาด 9-10 เดือน

ตามีแฉลงว่า มาเลย์จะไม่เก็บภาษีกำไรใดๆ ที่เกิดจากการนำเงินเข้ามาลงทุนภายในเวลา 1 ปี แต่จะเก็บภาษีเคลื่อนย้ายเงินทุนออกรอกประเทศ จากรายได้ที่เกิดขึ้นหลังการลงทุน 1 ปี 10% ส่วนเงิน บินเนล ดอกเบี้ย และรายได้จากค่าเช่า จะไม่ถูกเก็บ ภาษี

ภายใต้มาตรการควบคุมเงินทุน รัฐบาลมาเล-เซีย ยังคงกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ และ ไม่ อนุญาตการแลกเปลี่ยนเงินริงกีตนอกประเทศ นอก จากนี้ นักลงทุนต่างชาติที่ขายหลักทรัพย์ จะต้องรอ ไปถึง 1 ปี จึงสามารถถอนตัวออกจากตลาดได้

กลุ่มนักวิเคราะห์ต่างคาดว่า การกำหนดภาษี สำหรับการนำเงินออกรอกประเทศจะป้องกันกระแส เงินทุนไหลออกในเดือนกันยายน เมื่อหมดอายุ บังคับระยะเวลาการลงทุน 1 ปี

ตามียังประกาศมาตรการดึงดูดนักลงทุนกลุ่ม ใหม่ โดยยกเลิกมาตรการบังคับระยะเวลาการลงทุน 1ปีสำหรับเงินลงทุนนำเข้ามาลงทุนในตลาดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

แต่ผลกำไรที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าว จะถูก เรียกเก็บภาษีนำเงินออกรอกประเทศ 30% ในกรณี ที่นักลงทุนต้องการเคลื่อนย้ายออกจากตลาดมาเลย์ ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกำไร ส่วนการ ย้ายเคลื่อนผลกำไรหลังจาก 1 ปี จะถูกเก็บภาษีค่า กว่า 10%

“เพื่อเหตุผลด้านการควบคุม และติดตาม กระแสไหลเวียนเงินทุน กลุ่มเงินทุนที่ไหลเข้ามาใน ตลาดมาเลเซีย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ หรือหลัง จากนั้น จะถูกแยกไว้ในบัญชีทุนนอกประเทศพิเศษ เพื่อแยกกลุ่มจากบัญชีทุนภายในปัจจุบัน

มาตรการใหม่มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นักลง ทุนหลักทรัพย์กลุ่มปัจจุบัน พิจารณาวิชาเงินทุนไว้ใน ตลาดมาเลย์มากขึ้น และดึงดูดเงินลงทุนใหม่ๆ เข้ามา พร้อมกับกีดกันกระแสเงินทุนระยะสั้นออกไปในเวลาเดียวกัน

ตามีย้ำถึงนโยบายใหม่ต่อที่ประชุมข่าวที่จำกัด เฉพาะสื่อมวลชนในห้องถึง ว่า เป็นมาตรการที่ สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นเอกภาพ ทั้งได้สำหรับ ว่า รัฐบาลจะไม่พิจารณาปรับอัตราแลกเปลี่ยนค่า เงินริงกีต ที่ตั้งไว้ที่ 3.80 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

รัฐมนตรีคลังเล็งเลื่อยังชี้ว่า เงินทุนต่าง ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ มีสัดส่วนเป็น 23% ของการลงทุน 300,000 ริงกีต (78,900 ดอลลาร์สหรัฐ) ในตลาดหลักทรัพย์กัวลาลัมเปอร์

รัฐบาลจะผ่านกฎหมายระบบภาษีสำหรับการ นำเงินลงทุนออกรอกประเทศนี้ ในการสมัยประชุม เดือนหน้า แต่ก็จะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์

การประกาศมาตรการดังกล่าวประกอบกับการ ที่มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลย์ ได้ ประชุมพบปะกับกลุ่มผู้จัดการกองทุนต่างชาติเมื่อ สัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ดัชนีตัวหลักในตลาดหุ้นพุ่ง มา ปิดที่ระดับสูงชัน 1.5%

เย็ดดี ลี นักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคแห่ง วิกเกอร์ส์ บิลล์ในสิงคโปร์ให้ความเห็นว่า ระบบ ภาษีสำหรับการนำเงินออกรอกประเทศ จะได้รับการ ชานรับอย่างกว้างขวาง แต่ภาษีกำไรจากเงินทุนที่นำ เข้าในตลาด ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์นั้น เป็นเรื่องที่ นำประเทศใจยิง

“มาตรการดังกล่าวจะส่งเสริมการลงทุนของ ประเทศ แต่ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ก็จะฟื้นตัว ดึงดูดให้นักลงทุนใหม่ เข้ามาอยู่แล้ว” ลีกล่าว

ด้านผู้ทำหลักทรัพย์ในห้องถึงเห็นว่า เงินทุนต่าง ชาติควรจะค่อยๆทยอยกลับเข้ามา และนำสู่รูปแบบ และโครงสร้างของมาตรการภาษีสำหรับการนำเงิน ทุนออกรอกประเทศอยู่ต่างๆ

เยียว คิต หัวหน้านักวิจัยแห่งเมอร์วิล ลินซ์ มาเลเซียจะฟื้นขึ้นอีกครั้ง และดึงดูดกลุ่มธนาคาร

เพื่อการลงทุนต่างชาติ เช่น มอร์แกน สแตนเลย์ แต่หัวหน้าหน่วยวิจัยค่าธรรมเนียมมาเลย์หน้า ชื่อชายต่างประเทศชี้ว่า การกำหนดมาตรการภาษี นำผลกำไรออกรอกประเทศ จะทำลายกระแสเงิน ทุนไหลเข้า และสร้างความซับซ้อนให้กับปฏิบัติการ ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติรายใหม่ของรัฐมาเลย์เอง ปีเตอร์ โด ผู้ทำหลักทรัพย์แห่งกัวลาลัมเปอร์ ซีดี ซีบีวีวีดี แสดงความสงสัยว่า นักลงทุนจะชาน รับมาตรการดังกล่าวแค่ไหน

“ผู้นำมาเลย์ได้กำหนดมาตรการภาษีดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้ตลาดเกิดความคลื่อนไหววูบวาย แต่ฉัน ก็จะไม่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาลงทุนใน ตลาด” ■

■ มาเลย์

เข้าในประเทศด้วย

รัฐมนตรีคลังเผยรายละเอียดว่า รัฐบาลได้ กำหนดเก็บภาษีสำหรับการนำเงินลงทุนออกรอก ประเทศ 30% ในกรณีผู้ลงทุนนำเงินลงทุนดังกล่าวเข้า มาลงทุนภายใน 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปีที่ผ่านมา